

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนจนถึง คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดและเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ แม้ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นกลุ่มเสียงสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ โดยบริษัทฯ มีความยินดีที่จะให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าไปยังบริษัทฯ และบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามเพื่อให้กรรมการบริษัทตอบคำถามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ล่วงหน้า ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 3-24 เมษายน 2563 ผ่านทาง E:mail : [ir@agecoal.com](mailto:ir@agecoal.com) หรือฝากคำถามผ่านเบอร์โทร 02-894-0088 ต่อ 704 โดยขอความกรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และจำนวนหุ้นที่ถือ พร้อมคำถามและวาระที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเท่านั้น และบริษัทฯ ขอพิจารณาตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เท่านั้น

2. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณทางเข้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงเข้าบริเวณพื้นที่ประชุม ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนได้

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม คือกรณีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศหรือใกล้ชิดกับคนที่เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศที่เป็นเขตติดต่อกันตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขน้อยกว่า 14 วันก่อนวันเข้าร่วมประชุม และกรณีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส

4. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านเตรียมหน้ากากอนามัยไปเองและสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้าห้องประชุมโดยเด็ดขาด